



แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู



โดย
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
อำเภอหนองโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๖๓๔๗๓๓

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ และ ข้อ ๒๗ ได้กำหนดให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำแผนการดำเนินงาน โดยในการ ดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงาน มีขั้นตอนอันมีสาระสำคัญเริ่มจาก คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ขั้นตอนต่อมา คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้ว เสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรม ที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งที่ปรากฏอยู่ใน เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จำแนกรายละเอียดสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา เพื่อให้ ทราบถึงกิจกรรมการพัฒาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริง ทั้งหมดในพื้นที่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงานโครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่าง ๆ ใช้เป็น แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนก รายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงานโครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่าง ๆ ในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินการฉบับนี้ สามารถใช้เป็น เครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่ได้ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการ ประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารด้วย



(นายเรืองศิลป์ ไอยะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู

๓.๑.๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๑.๒ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

๓.๑.๓ นอกจากการจัดทำแผนการดำเนินงานที่มาจากการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายแล้วการจัดทำแผนการดำเนินงานอาจมาจากการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

๓.๑.๔ การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการขอขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๓.๒ การดำเนินการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ

๓.๒.๑ สำนักกอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบหรือหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่ยกร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ รวมถึงการเพิ่มเติม การแก้ไขแผนการดำเนินงาน และรวบรวมแผนการดำเนินงานหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เป็นหน้าที่และอำนาจหรือเป็นความรับผิดชอบของสำนักกอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ เพื่อจัดส่งให้สำนักกอง ส่วน ฝ่ายที่รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๒.๒ แนวทางดำเนินการตาม ๕.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการได้ รวมไปถึงการกำหนดวันต่าง ๆ แต่ทั้งนี้ต้องให้อยู่ภายในกรอบ ๓๐ วัน และไม่ควรถูกกำหนดวันประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นในวันสุดท้ายของกรอบ ๓๐ วัน (เว้นแต่กรณีมีเหตุหรือสาเหตุที่จำเป็นจริง ๆ)

๓.๒.๓ กรณีการขอขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานนั้นก็ควรจะต้องเสนอขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงานที่ขอขยายเวลาดำเนินการ และการขอขยายเวลาแม้ว่าจะเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นก็ตาม ไม่ควรขยายเวลาเกิน ๓๐ วัน/ครั้ง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๓.๒.๔ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ แล้ว ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนักกอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๓.๓ การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมงานต่าง ๆ ครูภัณฑ์วัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะและของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณแล้ว แต่มีโครงการพัฒนาท้องถิ่นยังไม่ได้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

๓.๓.๑ การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

๓.๓.๒ การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม เป็นหน้าที่ของสำนักกอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่น หรือที่เรียกว่าหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย

๓.๓.๓ การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ให้สำนักกอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักมีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้สำนักกอง ส่วน ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว

๓.๓.๔ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานที่เพิ่มเติมแล้ว ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนักกอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๓.๔ การแก้ไขแผนการดำเนินงาน

๓.๔.๑ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานแล้วหากช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับการดำเนินการที่จะเกิดขึ้นจริง หรือแก้ไขข้อความให้เกิดความสมบูรณ์ มีความชัดเจนมากขึ้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจในการแก้ไขแผนการดำเนินงาน และดำเนินการตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดการแก้ไขช่วงระยะเวลาของแผนการดำเนินงาน เช่น เดิมจะดำเนินการในเดือน มกราคม-มีนาคม แก้ไขใหม่เป็นเดือนมีนาคม-พฤษภาคม เป็นต้น

๓.๔.๒ การแก้ไขข้อความที่ผิดหรือการเขียนชื่อโครงการพัฒนาท้องถิ่นผิด การลงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงานผิดหรือคลาดเคลื่อน หรือไม่ได้ลง ไม่แสดงให้เห็นในแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขแผนการดำเนินงาน

๓.๔.๓ การจัดทำแผนการดำเนินงานที่แก้ไขหรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน ให้สำนักกอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้สำนักกอง ส่วน ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว

๓.๔.๔ เมื่อองค์กร...

๓.๔.๔ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนักกอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	วัน เดือน ปี	แนวทางดำเนินการ
๑	๑๕ กันยายน ๒๕๖๖	<p>บันทึกข้อความต้นเรื่อง</p> <p>บันทึกการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อแจ้งให้ทุกส่วนราชการในสังกัด รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาที่ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแบบ ผด.๐๒ ส่งให้ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อรวบรวมเสนอคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจัดทำร่างแผนการดำเนินการให้คณะกรรมการพัฒนา</p> <p>ภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖(กรณีที่ได้รับอนุมัติให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ หรืองบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ให้ส่งรายละเอียดตามแบบ ผด.๐๒ ภายใน ๗ วัน)</p>
๒	๑๕ กันยายน ๒๕๖๖	<p>หนังสือแจ้งหัวหน้าส่วนราชการ ส่วนกลาง/รัฐวิสาหกิจ</p> <p>สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำหนังสือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อแจ้งอำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการต่าง ๆ ในพื้นที่หรือราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นจริงในพื้นที่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อนำโครงการ/กิจกรรม/งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์ วัสดุ มาดำเนินการจัดทำเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยกำหนดส่งโครงการ (หรือตามแบบที่กำหนด) ภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ หากพ้นกำหนดนี้ไปก็สามารถจัดส่งเอกสารได้แต่จะได้นำไปจัดทำเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่เพิ่มเติมต่อไป</p>

ลำดับ...

ลำดับ	วัน เดือน ปี	แนวทางดำเนินการ
๓	๑๕ กันยายน ๒๕๖๖	<p><u>บันทึกข้อความการจัดทำแผนการดำเนินงาน</u></p> <p>สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำหนังสือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อกำหนดให้สำนักกอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเอง นำแผนงาน/โครงการพัฒนา/กิจกรรม/งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์ วัสดุในการพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงในแบบ ผด.๐๑ และแบบ ผด.๐๒ ให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วจัดส่งให้สำนักกอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ ภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖</p> <p>สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องของแผนงานโครงการพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์ วัสดุที่จัดลงในแบบ ผด.๐๑ และแบบ ผด.๐๒ ว่าถูกต้อง ครบถ้วนเพียงใด และปรับปรุงในส่วนที่ไม่ครบถ้วน ถูกต้องนั้น พร้อมแจ้งให้สำนักกอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับทราบเพื่อยืนยันความถูกต้องตามที่ได้ดำเนินการไปนั้น ภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ และหากสำนักกอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ไม่ยืนยันหรือแก้ไขใด ๆ ถือว่าเห็นชอบในหลักการตามที่สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ ดำเนินการ</p>
๔	๒๕ กันยายน ๒๕๖๖	<p><u>หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสนับสนุน</u></p> <p>สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำหนังสือ บันทึกข้อความและหนังสือเชิญประชุม นำเสนอประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำ (ร่าง) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖</p>
๕	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖	<p><u>ประชุมคณะกรรมการสนับสนุน</u></p> <p>บันทึกข้อความแจ้งรายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา ดำเนินการจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ทราบถึงแผนงานโครงการต่างๆ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งที่เป็นงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู และที่ดำเนินการโดยงบประมาณของหน่วยงานอื่น ที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู มาจัดทำแผนการดำเนินงานขึ้น เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการดำเนินการ</p>

ลำดับ	วัน เดือน ปี	แนวทางดำเนินการ
๖	๓ ตุลาคม ๒๕๖๖	<p>หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนา</p> <p>สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำหนังสือบันทึกข้อความและหนังสือเชิญประชุม นำเสนอประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p>
๗	๙ ตุลาคม ๒๕๖๖	<p>ประชุมคณะกรรมการพัฒนา</p> <p>บันทึกข้อความแจ้งรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน สิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ</p> <p>ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น</p>
๘	๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖	<p>บันทึกข้อความขออนุมัติแผนการดำเนินงาน</p> <p>เมื่อคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้จัดร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู ได้ให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้การจัดทำแผนการดำเนินงาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เห็นควรดำเนินการ ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน สำเนาให้งานประชาสัมพันธ์ ปิดประกาศ ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน</p> <p>สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตรวจสอบความถูกต้องและให้เกิดความเรียบร้อยของแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นลงนามประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p>

ลำดับ	วัน เดือน ปี	แนวทางดำเนินการ
๙	๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖	<p>สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นปิดประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ที่ทำการหรือสำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่อื่น ๆ ที่เห็นว่าเหมาะสม ลงในเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ และจะปลดประกาศในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ หรืออาจปิดประกาศให้ประชาชนได้ทราบตลอดไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานภายในได้แก่ สำนักกอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ได้ทราบในการประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และแจ้งให้อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการต่าง ๆ ในพื้นที่ หรือราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคประชาสังคมต่าง ๆ สภาท้องถิ่น (รวมถึงแจ้งเป็นรายบุคคลของสมาชิกสภาท้องถิ่น) พร้อมรูปเล่มแผนการดำเนินงานที่ประกาศใช้ให้ด้วยอย่างน้อย ๑ เล่ม</p>

๔. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ประโยชน์ที่ได้รับของการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

ประโยชน์ที่ได้รับของการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี้

๔.๑ สามารถดำเนินการ บริหารงบประมาณรายจ่ายได้ตามแผนงานโครงการพัฒนากิจกรรมงานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์ วัสดุสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

๔.๒ สามารถดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามฐานะการเงินการคลัง

๔.๓ ทำให้ทราบว่า มีหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดเข้ามาดำเนินการพัฒนาจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการพัฒนาพื้นที่

๔.๔ ทำให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถประสานการทำงาน บูรณาการการทำงานตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงบริหารราชการท้องถิ่น

๔.๕ ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกันในระดับจังหวัดเป็นองค์รวมในเชิงยุทธศาสตร์ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเชิงพื้นที่

๔.๖ นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๕. การนำแผน...

๕. การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ

แผนการดำเนินงานต้องมีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนการดำเนินงานที่ประกาศใช้แล้วไปปฏิบัติให้สอดคล้องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และดำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้ไขแผนการดำเนินงานแล้วแต่กรณี เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักการและเหตุผล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู มีหน้าที่และอำนาจตามมาตรา ๕๐ และ ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๖ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ และประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับต่างๆ ที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู มีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำระบบบริการสาธารณะหรือการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดไว้ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้น

แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงานโครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนักงาน ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู จะใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานและควบคุมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน							
๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
	๑.๙.๑ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
	๑.๙.๒ งานก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน		๑๖	๑๐๐.๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	กองช่าง
รวม		๑๖	๑๐๐.๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐			
รวมทั้งหมด							

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง							
๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป		๑	๑	๑๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๒.๑.๑ งานบริหารทั่วไป		๑	๑	๑๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
รวม		๑	๑	๑๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
รวมทั้งหมด		๑	๑	๑๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม							
๓.๒	แผนงานการริเริ่มโครงการส่งเสริมสุขภาพใน						
	๓.๒.๑ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๗		๑๐๐.๐๐	๓๐๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักงานปลัด
๓.๔	แผนงานสาธารณสุข						
	๓.๒.๒ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข	๒		๑๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักงานปลัด
๓.๕	แผนงานสังคมสงเคราะห์						
	๓.๕.๑ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	๘		๑๐๐.๐๐	๑๕,๗๓๗,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักงานปลัด
๓.๗	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
	๓.๕.๒ งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง	๑		๑๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักงานปลัด
รวม		๑๘		๑๐๐.๐๐	๑๖,๑๐๗,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
รวมทั้งหมด		๑๘		๑๐๐.๐๐	๑๖,๑๐๗,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี							
๔.๑	แผนงานบริหารงานทั่วไป						
	๔.๑.๑ งานบริหารทั่วไป	๙		๑๐๐.๐๐	๑๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักงานปลัด
	๒.๑.๒ งานบริหารงานคลัง	๑		๑๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	กองคลัง
๔.๓	แผนงานการศึกษา						
	๔.๑.๒ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	๙		๑๐๐.๐๐	๘๔๑,๔๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	กองการศึกษา
รวม		๑๙		๑๐๐.๐๐	๙๗๖,๔๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
รวมทั้งหมด		๑๙		๑๐๐.๐๐	๙๗๖,๔๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผ.ด.๐๑

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น							
๕.๑ แขนงงานการศึกษา							
๕.๑.๑ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	๔	๔	๔	๑๐๐.๐๐	๒๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
รวม	๔	๔	๔	๑๐๐.๐๐	๒๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
รวมทั้งหมด	๔	๔	๔	๑๐๐.๐๐	๒๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผ.ต.๐๑

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว							
๖.๑ แผนงานการเกษตร							
	๖.๑.๑ งานส่งเสริมการเกษตร						
	๖.๑.๒ งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	๒	๒	๑๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักปลัด
	รวม	๒	๒	๑๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
	รวมทั้งหมด	๒	๒	๑๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
	รวมทุกยุทธศาสตร์	๖๐	๖๐	๑๐๐.๐๐	๑๘,๙๘๐,๔๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	

๑. งบประมาณการใช้จ่าย ตามประกาศงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวนงบประมาณ ๑๘,๙๘๐,๔๐๐ บาท

๒. โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ เพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ จำนวน ๖๐ โครงการ

๓. คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด ๑๐๐.๐๐ โครงการ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑

โครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์

ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

งาน

ก่อสร้าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗											ดำเนินการ แล้วเสร็จ																						
						พ.ศ. ๒๕๖๖																																	
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.																							
๑	โครงการขยายแหล่ง ทางคอนกรีตเสริม เหล็กจากโดม กลางบ้านไปทางวัด สามัคคีชัย	ขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ก่อสร้างไม่ น้อยกว่า ๑๕๕ ตารางเมตร พร้อมจ่ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต. กำหนด	๑๐๐,๐๐๐	บ้านหนอง ลูมพุก หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้าน คู อำเภอนา โพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย์	กองช่าง (ข้อบัญญัติ หน้า ๘๒/๘๔)																																		

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑ หน้า ๗ (๒๑ ก.ค. ๖๖)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗										ดำเนินการ แล้วเสร็จ							
						พ.ศ. ๒๕๖๗																	
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ก.ย.						
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนายนิกร วงษ์ราชสรพ์ ถึงหน้าบ้านนายวิเชียร สมี นาง	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	๑๐๐,๐๐๐	บ้านทุ่งปอ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	กองช่าง (ข้อบัญญัติ หน้า ๘๐/๘๔)																		
๓	โครงการถนนดินเพื่อการเกษตรโดยวิธีลงหินคลุก จากนางนางทองคำ ไปรอยเืองถึงนา นางคำปิว กองม่วง	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑.๓๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	๑๐๐,๐๐๐	บ้านเก่าโก หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	กองช่าง (ข้อบัญญัติ หน้า ๘๓/๘๔)																		

(๑) แผนขยาย

อุตสาหกรรมและการโยธา

งาน

ก่อสร้าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗										ดำเนินการ แล้วเสร็จ							
						พ.ศ. ๒๕๖๖																	
						พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.						
						ค.ค.	ก.ย.	อ.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.						
๔.	โครงการถนนดินเพื่อ การเกษตรโดยวิธีตั้ง หินคลุก ถนนสายโคก หนองเหล็ก บ้านบง หมู่ที่ ๔	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ก่อสร้างไม่ น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต. กำหนด	๑๐๐,๐๐๐	บ้านบง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้าน คู อำเภอนา โพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย์	กองช่าง (ข้อบัญญัติ หน้า ๘๐/๘๔)																		
๕.	โครงการถนนดินเพื่อ การเกษตรโดยวิธีตั้ง หินคลุก จากนาย แผนจิตร์ แพนอุซวัน ถึงนาย นางสมจิตร์ ชื่น ชม บ้านหนองแอ หมู่ ที่ ๕	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ก่อสร้างไม่ น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต. กำหนด	๑๐๐,๐๐๐	บ้านหนองแอ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	กองช่าง (ข้อบัญญัติ หน้า ๘๗/๘๔)																		

(๑) แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

งาน

ก่อสร้าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗										ดำเนินการแล้วเสร็จ							
						พ.ศ. ๒๕๖๖																	
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.					
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนายเสวต นมัสโรตส์ ถึงหน้าบ้านนายนิคม มูลโรตส์ (สามแยกหัวถนน) บ้านคู หมู่ที่ ๖	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	๑๐๐,๐๐๐	บ้านคู หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านคู อำเภอโนนโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๘๐/๘๔)																		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๖ หน้า ๙ (๒๑ ก.ค. ๖๖) </div>																							
๗.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด คก. ๐.๘๐ ม. (ชั้น๓) จุดที่ ๑ จำนวน ๒๓ ท่อน พร้อมก่อสร้างกำแพงกันชะงักทั้งสองด้าน จุดที่ ๒ จำนวน ๖ ท่อน รวมเป็นจำนวน ๒๙ ท่อน พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด คก. ๐.๘๐ ม. (ชั้น๓) จุดที่ ๑ จำนวน ๒๓ ท่อน พร้อมก่อสร้างกำแพงกันชะงักทั้งสองด้าน จุดที่ ๒ จำนวน ๖ ท่อน รวมเป็นจำนวน ๒๙ ท่อน พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	๑๐๐,๐๐๐	บ้านดอนกลาง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านคู อำเภอโนนโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๘๔/๘๔)																		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๗ หน้า ๙ (๒๑ ก.ค. ๖๖) </div>																							

(๑) แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

งาน

ก่อสร้าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗											ดำเนินการ แล้วเสร็จ																	
						พ.ศ. ๒๕๖๖																												
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.																
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากศาลาเอนกประสงค์ ไปสามแยก บ้านนางทองทิพย์ บึงสีดา บ้านโสภิตินแดง หมู่ที่ ๘	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หน้า ๐.๕๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กิ่งหนาด	๑๐๐,๐๐๐	บ้านโสภิตินแดง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านตุ้ม อำเภอโนนโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๗๙/๘๔)																													
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ ๑ จากทางเข้าหมู่บ้าน ไปหน้าวัดบ้านโคกพะวงต จุดที่ ๒ สายน้ำประปา หมู่บ้านโคกพะวงต ช่างหน้าบ้านนายประกาย โมกไธสง บ้านโคกพะวงต หมู่ที่ ๙	จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๐ ตารางเมตร จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๔ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๒ ตรม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กิ่งหนาด	๑๐๐,๐๐๐	บ้านโคกพะวงต หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	กองช่าง (ข้อบัญญัติหน้า ๘๐/๘๔)																													

(๑) แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

งาน

ก่อสร้าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗												ดำเนินการแล้วเสร็จ			
						พ.ศ. ๒๕๖๖															
						พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางไปแปลงเกษตร บ้านหนองจามน หมู่ที่ ๑๐	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	๑๐๐,๐๐๐	บ้านหนองจาม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	กองช่าง (ข้อบัญญัติ หน้า ๓๙/๘๔)																
						<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๐ หน้า ๑๑ (๒๑ ก.ค. ๖๖) </div>															
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรโดยวิธีลงหินคลุก จากนายแสง มุ่งเฮือง ถึงหนองคอกควาย บ้านโคกเมฆ หมู่ที่ ๑๑	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	๑๐๐,๐๐๐	บ้านโคกเมฆ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	กองช่าง (ข้อบัญญัติ หน้า ๘๒/๘๔)																
						<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๑ หน้า ๑๑ (๒๑ ก.ค. ๖๖) </div>															

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗											ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						พ.ศ. ๒๕๖๖														
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.		
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางวัดสระทองด้านทางทิศเหนือ บ้านโนนตะคร้อ หมู่ที่ ๑๒	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กাঁทหนุด	๑๐๐,๐๐๐	บ้านโนนตะคร้อ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	กองช่าง (ข้อบัญญัติ หน้า ๘๑/๘๔)														<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๒ หน้า ๑๑ (๒๑ ก.ค. ๖๖) </div>	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสายตา รอมไธสง ถึงบ้านนางสังขาล คำจันทร์วงศ์ บ้านโนนตะคร้อ หมู่ที่ ๑๓	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กাঁทหนุด	๑๐๐,๐๐๐	บ้านโนนตะคร้อ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	กองช่าง (ข้อบัญญัติ หน้า ๗๙/๘๔)													<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๓ หน้า ๑๒ (๒๑ ก.ค. ๖๖) </div>		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗												ดำเนินการ แล้วเสร็จ									
						พ.ศ. ๒๕๖๖																					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.										
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กค้ำเนินแก้ว จากบ้านนายเฉลลา เขียดโสสง ถึงบ้าน นางสีสุข พงษ์โสสง บ้านคู หมู่ที่ ๑๔	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำพวด	๑๐๐,๐๐๐	บ้านคู หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	กองช่าง (ข้อบัญญัติ หน้า ๗๘/๘๔)																						
						<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block;"> แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๔ หน้า ๑๒ (๒๑ ก.ค. ๖๖) </div>																					
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางทิศเหนือ หมู่บ้าน บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ ๑๕	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๕๖ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำพวด	๑๐๐,๐๐๐	บ้านคู หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	กองช่าง (ข้อบัญญัติ หน้า ๘๑/๘๔)																						
						<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block;"> แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๔ หน้า ๑๒ (๒๑ ก.ค. ๖๖) </div>																					

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗												ดำเนินการ แล้วเสร็จ							
						พ.ศ. ๒๕๖๖																			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
๑๖	โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู	ขนาดยาว ๔๕ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	๑๐๐,๐๐๐	บ้านคู หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	กองช่าง (ข้อบัญญัติ หน้า ๘๒/๘๔)																				
รวมทั้งสิ้น ๑๖ โครงการ																									

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ลำดับที่ ๒ หน้า ๒๙

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน

(๑) แผนงาน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ

ชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗												ดำเนินการ แล้วเสร็จ															
						พ.ศ. ๒๕๖๖																											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																
๑.	โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการสนับสนุน และส่งเสริมอาชีพต่อ ยอดนวัตกรรม	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี ความรู้และทักษะในการ ประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ เพิ่มขึ้นลดรายจ่ายลง	๒๐,๐๐๐	หอประชุม เอนกประสงค์ อบต.บ้านคู	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๗/๘๔)																												
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ			๒๐,๐๐๐																														

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๔ หน้า ๑๗ (๒๑ ก.ค. ๖๖)

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็อยู่ของประชาชนในชุมชน
(๑) แผนงาน รักษาความสงบภายใน งาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗										ดำเนินการ แล้วเสร็จ						
						พ.ศ. ๒๕๖๗																
						พ.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.				
๑	โครงการลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วง เทศกาลสำคัญ	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ในช่องทางศกกาล	๒๐,๐๐๐	ภายในเขต ตำบลบ้านคู	สำนักปลัด (ข้อมูลยัติ หน้า ๓๙/๘๓)																	
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๔๑ ลำดับที่ ๑																						
๒	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติด	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดในพื้นที่ โดยบูรณาการและประสาน พลังแผ่นดินทุกภาคส่วน	๑๕,๐๐๐	หอประชุม เอนกประสงค์ ตำบลบ้าน คู	สำนักปลัด (ข้อมูลยัติ หน้า ๔๐/๘๓)																	
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๔๑ ลำดับที่ ๓																						

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗											ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						พ.ศ. ๒๕๖๖														
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.		
๓	โครงการดำเนินงานระบบแพทย์ฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ - กู้ภัยเพื่อให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล	เพื่อบริการช่วยเหลือผู้ป่วยที่เกิดจากอุบัติเหตุและป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ตำบลบ้านคู	๑๕๐,๐๐๐	ภายในเขตตำบลบ้านคู	สำนักปลัด (บัญชีตีหน้า ๔๑/๘๓)															
๔	โครงการอาสาสมัครกู้ชีพ อบต. บ้านคู	เพื่อการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร อบต.บ้านคู	๑๐,๐๐๐	ภายในเขตตำบลบ้านคู	สำนักปลัด (บัญชีตีหน้า ๔๑/๘๓)															

(๑) แผนงาน

รักษาความสงบภายใน

งาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗										ดำเนินการ แล้วเสร็จ								
						พ.ศ. ๒๕๖๖																		
						ท.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.						
๕	โครงการเสริมสร้าง ความรู้การป้องกัน และระงับอัคคีภัย ให้กับประชาชน	เพื่อฝึกอบรมการป้องกัน และระงับการเกิดอัคคีภัย	๑๐,๐๐๐	ภายในเขต ตำบลบ้านคู	สำนักปลัด (บัญชีหน้า ๔๒/๘๓)																			
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๔๒ ลำดับที่ ๒																								
๖	โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน อพร.	เพื่อการฝึกอบรมได้เพิ่ม ความรู้ความสามารถและ ตื่นตัวในการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและ เป็นการฝึกทักษะการ ปฏิบัติขั้นพื้นฐาน	๕๐,๐๐๐	ภายในเขต ตำบลบ้านคู	สำนักปลัด (บัญชีหน้า ๔๒/๘๓)																			
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๔๒ ลำดับที่ ๓																								
รวม																								
รวมทั้งหมด																								
๒๐,๐๐๐																								
๖๐,๐๐๐																								

งาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รักษาความสงบภายใน

(๑) แผนงาน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗										ดำเนินการแล้วเสร็จ				
						พ.ศ. ๒๕๖๗														
						พ.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ก.ย.			
๗	โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ	เพื่อการฝึกอบรมได้เพิ่มความรู้ความสามารถและเพื่อพัฒนาระบบการป้องกันและเตรียมความพร้อมและสร้างภูมิคุ้มกัน โดยพัฒนาความรู้และเสริมสร้างความรู้แข่งระดับชุมชนในการเฝ้าระวังและรับมือสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	ภายในเขตตำบลบ้านคู	สำนักปลัด (บัญชีหน้า ๔๒/๘๓)															
รวม																				
รวมทั้งหมด ๗ โครงการ																				

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑ หน้า ๑๘ (๒๑ ก.ค. ๖๖)

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

๑. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน

๒

(๑) แผนงาน

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗							ดำเนินการแล้วเสร็จ					
						พ.ศ. ๒๕๖๖												
						พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการกิจกรรมผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข	เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้และสามารถดูแลสุขภาพตัวเองได้	๖๐,๐๐๐	หอประชุม อบต.บ้านคู	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ หน้า ๖๓/๘๓													
๒	โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ผู้พิการในชุมชน ตำบลบ้านคู	เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลได้รับการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสม	๑๐,๐๐๐	หอประชุม อบต.บ้านคู	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ หน้า ๖๓/๘๓													
รวม																		
รวมทั้งหมด																		

(๑) แผนงาน

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗												ดำเนินการแล้วเสร็จ										
						พ.ศ. ๒๕๖๖																						
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.											
๓	โครงการฝึกอบรมเยาวชนสร้างสำนึกจิตอาสาสมัคร	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้เสริมเพิ่มขึ้นลดรายจ่ายลง	๑๐,๐๐๐	หอประชุมเอนกประสงค์ อบต.บ้านคู	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๖๔/๘๓)																							
						แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑ หน้า ๑๖ (๒๑ ก.ค. ๖๖)																						
๔	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้ออกกำลังกายและเพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายรัฐบาลในการต่อต้านและปราบปรามยาเสพติด	๑๒๐,๐๐๐	สนามกีฬาและชุมชนภายใน อบต.บ้านคู	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๖๓/๘๓)																							
						แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๓๖ ลำดับที่ ๔																						
รวม																												
รวมทั้งหมด																												
รวม																												
รวมทั้งหมด																												
รวม																												
รวมทั้งหมด																												

๑๒ แผนงาน

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗												ดำเนินการแล้วเสร็จ													
						พ.ศ. ๒๕๖๖																									
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.														
๕.	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการรวมพลังสตรีสิทธิและบทบาทหน้าที่สตรีต่อสังคมไทย	เพื่อส่งเสริมให้สตรีมีความรู้ความเข้าใจบทบาทสตรีต่อการพัฒนาชุมชน และเพิ่มศักยภาพของสตรีต่อการพัฒนาทฤษฎีแบบ	๑๐,๐๐๐	หอประชุม เอนกประสงค์ อบต.บ้านคู	สำนักงัด (ข้อบัญญัติหน้า ๖๔/๘๓)																										
รวม																															
รวมทั้งหมด ๕ โครงการ																															

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน

(๑) แผนงาน

แผนงานสาธารณสุข

งาน งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗										ดำเนินการแล้วเสร็จ			
						พ.ศ. ๒๕๖๖													
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อโรคใช้เลือดออก	เพื่อการป้องกันโรคใช้เลือดออกในพื้นที่ชุมชนตำบลบ้านดู	๓๕,๐๐๐	ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดู	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๖๒/๘๓)														
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ที่ ๓๙ ลำดับที่ ๓																			
๒	โครงการป้องกันโรคติดต่อโรคอุบัติใหม่	เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ เพื่อเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของภาคี เครือข่ายในการ ดำเนินการควบคุมและ ป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่	๑๐,๐๐๐	ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดู	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๖๒/๘๓)														
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๓ หน้า ๑๗ (๒๑ ก.ค. ๖๖)																			
รวม			๔๕,๐๐๐	-															
รวมทั้งหมด			๔๕,๐๐๐	-															

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

๑.๒. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน

(๑) แผนงาน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ

งาน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗											ดำเนินการแล้วเสร็จ								
						พ.ศ. ๒๕๖๖																			
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มี.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.							
๑	โครงการประชาคมท้องถิ่นและ อบต. เค็ล่อนที่	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนตลอดจนกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองผ่านกระบวนการประชาคม	๒๐,๐๐๐	ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านคู	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๖๗/๘๓)																				
รวม						๒๐,๐๐๐																			

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
 ๑.๒. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน
 (๑) แผนงาน งบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗										ดำเนินการแล้วเสร็จ							
						พ.ศ. ๒๕๖๖																	
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ก.ย.						
๑	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	เพื่อให้พนักงานลูกจ้างส่งเสริมสมทบกองทุนประกันสังคม	๑๓๕,๐๐๐	อบต.บ้านคู	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๑/๘๓)																		
๒	เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการโครงการอื่นๆ	เพื่อสมทบหลักประกันสุขภาพ	๑๒๐,๐๐๐	อบต.บ้านคู	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๔๐/๘๓)																		

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๔๔ ลำดับที่ ๑

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๔๔ ลำดับที่ ๒

(๑) แผนงาน

งบกลาง

งาน งบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗											ดำเนินการแล้วเสร็จ									
						พ.ศ. ๒๕๖๖																				
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.										
๕	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย	๓๐,๐๐๐	ผู้สูงอายุในตำบลบ้านคู	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๔/๘๓)																					
๖	เงินสำรองจ่าย	เพื่อจ่ายเงินรางวัลให้กับเกษตรกรที่ไม่เกิดปัญหา	๓๐,๐๐๐	ในตำบลบ้านคู	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๔/๘๓)																					

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

- ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาตำบลการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
- ๑.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับ
- (๑) แผนงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗											ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						พ.ศ. ๒๕๖๖												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการดำเนินการศึกษาเลือกตั้ง	เพื่อให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ สนับสนุนการเลือกตั้ง	๕๐,๐๐๐	ตำบลบ้านคู	สำนักปลัด (ข้อมูลยูนิตหน้า ๑๖/๘๓)													
						แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๕๐ ลำดับที่ ๑												
๒	โครงการดำเนินการศึกษา Big cleaning day	เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์และเกิดความสามัคคีในองค์กรในการจัดกิจกรรม	๕,๐๐๐	ภายใน อบต. บ้านคู	สำนักปลัด (ข้อมูลยูนิตหน้า ๑๗/๘๓)													
						แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๕๐ ลำดับที่ ๒												
รวม ๒ โครงการ																		

(๑) แผนงาน		บริหารงานทั่วไป			งาน		บริหารทั่วไป										ดำเนินการแล้วเสร็จ		
ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗										ดำเนินการแล้วเสร็จ			
						พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ศ. ๒๕๖๗												
						ท.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๓	โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือน(แยกก่อนทิ้ง)	เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการแยกขยะและเพื่อลดปริมาณขยะก่อนนำเข้าสู่กระบวนการกำจัดอย่างถูกวิธี	๒๐,๐๐๐	อบต.บ้านคู	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๑๘/๕๓)														
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๕๑ ลำดับที่ ๑																			
๔.	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัยและ ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของพนักงานตำบลและพนักงานจ้าง	ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน	๒๐,๐๐๐	อบต.บ้านคู	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๑๘/๕๓)														
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๕๑ ลำดับที่ ๕																			
รวม ๒ โครงการ			๔๐,๐๐๐																
รวมทั้งสิ้น ๔ โครงการ			๙๕,๐๐๐																

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗											ดำเนินการแล้วเสร็จ							
						พ.ศ. ๒๕๖๖																		
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.						
๑	โครงการปรับปรุงแผนที่และสำรวจจากสภามาม	สำรวจ ข้อมูลภาคสนาม(ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) ตามแผนที่แม่บทปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	๒๐,๐๐๐	ตำบลบ้านคู	กองคลัง (ข้อบัญญัติหน้า ๓๔/๘๓)																			
← →						แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๔๙ ลำดับที่ ๑																		
รวม ๑ โครงการ																								

(๑) แผนงาน งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

การศึกษา

(๑) แผนงาน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗											ดำเนินการแล้วเสร็จ									
						พ.ศ. ๒๕๖๖																				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.								
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุการเรียนการสอน	๑๔๖,๘๘๐	ศพด. อบต. บ้านคู	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติหน้า ๕๒/๘๓)																					
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ที่ ๔๘ ลำดับที่ ๒																										
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องแบบนักเรียน	๒๖,๐๐๐	ศพด. อบต. บ้านคู	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติหน้า ๕๑/๘๓)																					
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ที่ ๔๗ ลำดับที่ ๖																										
๖.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือเรียน	๑๖,๐๐๐	ศพด. อบต. บ้านคู	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติหน้า ๕๒/๘๓)																					
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ที่ ๔๗ ลำดับที่ ๔																										
รวม ๓ โครงการ																										
						๑๘๘,๘๘๐																				

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอโนนโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

- ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕
 - ๑.๒ กลยุทธ์
 - (๑) แผนงาน
- การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 การศาสนา วัฒนธรรม และ
 นันทนาการ
- งาน ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗							ดำเนินการแล้วเสร็จ											
						พ.ศ. ๒๕๖๗																		
						พ.ย.	ธ.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
๑	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีใน การดูแลรักษาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	ตำบลบ้านคู	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติหน้า ๖๘/๘๓)						↔													
						แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๕๓ ลำดับที่ ๑																		
๒	อุดหนุนโครงการเทศกาลโหมงนาโพธิ์	เพื่อส่งเสริมประเพณีเทศกาลโหมงนาโพธิ์	๑๐๐,๐๐๐	อำเภอโนนโพธิ์	กองการศึกษา (ข้อบัญญัติหน้า ๖๘/๘๓)						↔													
						แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๕๓ ลำดับที่ ๕																		
รวม ๒ โครงการ																								

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอบาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารจัดการอนุรักษ์พื้นที่อนุรักษ์ทางวัฒนธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
 ๑.๒ กลยุทธ์ จัดการอนุรักษ์พื้นที่อนุรักษ์ทางวัฒนธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และ ทหารท่องเที่ยว
 (๑) แผนงาน แผนงานเกษตร สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗										ดำเนินการแล้วเสร็จ									
						พ.ศ. ๒๕๖๖																			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.							
๑	โครงการดูแลรักษาทรัพยากรในพื้นที่ปก (ปก)	เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	ตำบลบ้านคู	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๘๔/๘๔)																				
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๕๕ ลำดับที่ ๑																									
๒	โครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์กรรมพืชบริเวณป่าชุมชน	เพื่อเป็นการรักษาพันธุ์กรรมของพืชที่ใกล้จะสูญพันธุ์	๑๐,๐๐๐	ตำบลบ้านคู	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๘๔/๘๔)																				
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๕๕ ลำดับที่ ๒																									
รวม ๒ โครงการ																									

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗											ดำเนินการแล้วเสร็จ								
						พ.ศ. ๒๕๖๖																			
						ท.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.							
๑	อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อส่งเสริมเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	๑๐,๐๐๐	เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๒๘/๘๓)																				
						แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๕๒ ลำดับที่ ๑																			
๒	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อส่งเสริมโครงการและแก้ไขปัญหาเสพติด	๒๐,๐๐๐	อำเภอโนนโพธิ์	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๒๘/๘๓)																				
						แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๕๒ ลำดับที่ ๒																			
๓	อุดหนุนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและจัดงานรัฐพิธี	เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมรัฐพิธีต่างๆในอำเภอโนนโพธิ์	๒๐,๐๐๐	อำเภอโนนโพธิ์	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๒๘/๘๓)																				
						แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๕๒ ลำดับที่ ๕																			
๔	อุดหนุนในการจัดงานขึ้นเขาพนมรุ้ง	เพื่อส่งเสริมประเพณีการจัดงานขึ้นเขาพนมรุ้ง	๑๐,๐๐๐	เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติหน้า ๒๘/๘๓)																				
						แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๕๒ ลำดับที่ ๔																			
รวม ๔ โครงการ			๖๐,๐๐๐																						



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๖ (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนดำเนินงาน ทั้งให้ปิดประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ภายใน สิบห้าวันนับแต่วันประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้ไม่น้อยกว่าสามสิบ วัน

เพื่อให้การจัดทำแผนดำเนินงานถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู จึงประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเรืองศิลป์ ไอยะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู

